



ที่ กม. 33/2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

เรื่อง นโยบายการดำเนินธุรกิจ “ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

เรียน ผู้ประกอบการ / คู่ค้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำเนา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งคู่ค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องมอบสิ่งตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ที่ทำนติดต่อกันด้วย ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทน หรือการแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะรูปแบบใดจากคู่ค้า ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบาย และในทำนองเดียวกัน หากคู่ค้าเสนอผลประโยชน์ใดๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทถือว่าการกระทำผิดนโยบายเช่นกัน ซึ่งอาจมีผลทำให้บริษัทต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจะไม่ให้สิ่งตอบแทนกับผู้ที่บริษัทติดต่อด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือคู่ค้าเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ

ในการนี้ บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติข้างต้นรวมทั้งแจ้งให้พนักงานของท่านซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทรับทราบ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือพบการเรียกร้องผลประโยชน์จากตัวแทนของบริษัท ขอให้ท่านได้โปรดกรุณาแจ้งบริษัททราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กาญจนา สายสิริพร  
ประธานกรรมการ



## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายปฏิบัติ ตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบน ในกรณีที่บริษัทมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจง และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการให้ เรียก รับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

นางกาญจนา สายสิริพร  
ประธานกรรมการ

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ